

## วารสารประชาสัมพันธ์

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน เมษายน – พฤษภาคม พ.ศ.2566

เจ้าของ

อบต.ห้วยไร่ อำเภอมืองอำนาจเจริญ  
จังหวัดอำนาจเจริญ

หัวหน้ากองบรรณาธิการ  
นายอภิดุล ทองวงษ์

กองบรรณาธิการ  
นางสมร สีสะวัน  
นางสาวสวรส เข้มสุข  
และพนักงาน อบต. ทุกคน

# วารสาร

ประจำเดือน เมษายน – พฤษภาคม พ.ศ.2566  
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

โทรศัพท์/โทรสาร 045-523-3918 ,045-989-621

[www.huayrai.go.th](http://www.huayrai.go.th)



สารจาก นายก.....

คุณค่าของเรา ไม่ได้อยู่ที่สายตาคนอื่นจะมอง  
ต่อให้เราทำดีแค่ไหนถ้าเขาคิดไม่ดีกับเราเขาก็มองว่าเราไม่ดี  
ไม่ว่าใครจะมองเราอย่างไร จงรู้ว่าเรายังมีค่าในตัวเราเองเสมอ



ด้วยรักและห่วงใย..จาก ปลัด อบต.

แพงที่สูดอาจไม่ได้ดีที่สุด อร่อยที่สูดอาจไม่ได้มี  
ประโยชน์ที่สุด รวยที่สูดอาจไม่ได้มีความสุขที่สุด  
ชีวิตเราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครเราก็มีความสุขได้เพราะมันอยู่ที่ใจเรา  
ต่างหากที่จะทำให้มันมีความสุขในแบบของเราเอง

หัวเราะวันละนิดจิตแจ่มใส....นะจ๊ะ



हांमिंग ऐय्य,!

कुड़ा अमंन,  
तंगनं,

**ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในการเตรียมการป้องกัน  
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖**

วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวีระพันธ์ ชูขุม นายกองค้การบริหารส่วน  
ตำบลห้วยไร่ พร้อมคณะผู้บริหาร กำนันตำบลห้วยไร่ ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าหน้าชุด อปพร. ทุกหมู่บ้าน ปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วม  
ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล  
สงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยการจัดตั้ง ด้านชุมชน ระหว่าง  
วันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖ เพื่อสกัดจุดเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถ  
ใช้ถนนของคนในพื้นที่



**เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดเก็บขยะ เศษวัชพืช กวาดถนน  
ด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่**

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและ  
สิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดเก็บขยะ เศษวัชพืช กวาด  
ถนนด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เชื่อมหน้าโรงเรียนกักตึเจริญหัวนาโคก  
ข้างมะนาย ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อ  
เป็นการรักษา ความสะอาด ให้พื้นที่น่าอยู่ และรักษาทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นแบบอย่างที่ดี  
ให้กับประชาชนที่สัญจรใน พื้นที่ ให้เห็นถึงการมีวินัยทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง พร้อมรณรงค์  
ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันรักษาความ สะอาด เพื่อความสวยงาม สร้างความประทับใจให้กับ  
ผู้คนที่สัญจรผ่านในเส้นทางพื้นที่ตำบลห้วยไร่



## ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อน จากฝุ่นละอองจากโรงสีข้าว

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา นายวิระพันธ์ ชูขม นายกองดีการบริหาร ส่วนตำบลห้วยไร่ มอบหมายให้นายบุญมี แพงจ่าย รองนายกองดีการบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ และบุคลากรงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อม รองปลัด อบต. และผู้นำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นละอองจากโรงสีข้าว ของนายประเสริฐ สุริโย ราษฎรบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ



## เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำวันในการจัดเก็บขยะ เศษวัชพืช กวาดถนน สองข้างทางถนนสาย ธ.ก.ส สาขาตำบลห้วยไร่

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวิระพันธ์ ชูขม นายกองดีการบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ มอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำวันในการจัดเก็บขยะ เศษวัชพืช กวาดถนนสองข้างทางถนนสาย ธ.ก.ส สาขาตำบลห้วยไร่ และเผาขยะบริเวณข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเป็นการรักษา ความสะอาด ให้พื้นที่น่าอยู่ และรักษาทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับประชาชนที่สัญจรใน พื้นที่ ให้เห็นถึงการมีวินัยทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง พร้อมมรณงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันรักษาความ สะอาด เพื่อความสวยงาม สร้างความประทับใจให้กับผู้คนที่สัญจรผ่านในเส้นทางพื้นที่ตำบลห้วยไร่



## พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 นายวีระพันธ์ ชูขม นายกองค้บริหาร ส่วนตำบลห้วยไร่ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมเลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับนักเรียน เพื่อขวัญและกำลังใจ สร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ให้นักเรียนเกิดความตั้งใจที่จะศึกษาต่อไปให้สำเร็จ



## ประชุมร่วมกับคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวีระพันธ์ ชูขม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยจากเหตุภัยธรรมชาติเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 ที่ผ่านมามีได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกรรโชกแรง พัดบ้านเรือนประชาชน (ที่อยู่อาศัยประจำ) ได้รับความเสียหาย จำนวน 2 หลัง คือประชาชนบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4 และบ้านหนองตาไถ่ หมู่ที่ 9 คณะกรรมการมติเห็นชอบให้การช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป



**นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่  
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่  
ร่วมเป็นเกียรติประกวตวิสาทกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2566**

เช้าวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายวีระพันธ์ ชูชม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ และนายบุญมี แพงจ่าย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ร่วมเป็นเกียรติประกวตวิสาทกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2566 ณ เครือข่ายวิสาทกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลห้วยไร่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ปลัดอาวุโส กำนันตำบลห้วยไร่ ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมเป็นเกียรติ



**ประชุมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่  
เรื่อง การติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566**

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมร่วมกับคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง การติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ มติที่ประชุมพิจารณารับรองเป็นเป็นเอกฉันท์

